

เกณฑ์การประเมิน การเขียนบทภาพยนตร์สั้น
ของชุดกิจกรรมบนเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อประสม
รายวิชา ง30207 การนำเสนอด้วยสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายการประเมิน	คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน			
	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. แก่นเรื่อง	เป็นคำคม หรือ ประโยคที่คิดขึ้นมาใหม่มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่องได้อย่างเหมาะสม	เป็นคำคม หรือ ประโยคที่คิดขึ้นมาใหม่โดยมีการปรับเปลี่ยนจากของคนอื่นและมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่อง	เป็นคำคม หรือ ประโยคที่มาจากคนอื่นและมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่อง	เป็นคำคม หรือ ประโยคที่มาจากคนอื่นแต่ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่อง
2. โครงเรื่อง	เป็นโครงเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่องได้อย่างเหมาะสมครอบคลุม	เป็นโครงเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่โดยมีการปรับเปลี่ยนจากของคนอื่นเล็กน้อยและมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่อง	เป็นโครงเรื่องที่ดัดแปลงมาจากต้นฉบับของคนอื่นทั้งหมด แต่มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่อง	เป็นโครงเรื่องที่ดัดแปลงมาจากต้นฉบับของคนอื่นทั้งหมดและไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและหัวข้อเรื่อง
3. บทภาพยนตร์	มีการเขียนบทภาพยนตร์ตามแบบที่เรียนมาในกิจกรรมที่ 2 โดยประกอบด้วย การเขียนชื่อฉาก เวลาของฉาก ตัวละคร บอกช่วงเวลาการถ่ายทำ เหตุการณ์ของฉาก	มีการเขียนบทภาพยนตร์ตามแบบที่เรียนมาในกิจกรรมที่ 2 แต่ขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของการเขียนชื่อฉาก เวลาของฉาก ตัวละคร	มีการเขียนบทภาพยนตร์ตามแบบที่เรียนมาในกิจกรรมที่ 2 แต่ขาดองค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่างของการเขียนชื่อฉาก เวลาของฉาก	มีการเขียนบทภาพยนตร์ตามแบบที่เรียนมาในกิจกรรมที่ 2 แต่ขาดองค์ประกอบมากกว่า 2 อย่างของการเขียนชื่อฉาก เวลาของฉาก ตัวละคร

รายการประเมิน	คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน			
	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
	ขนาดภาพและมุมกล้อง และบทพูดได้ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความสอดคล้องกับแก่นเรื่อง โครงเรื่อง และหัวข้อเรื่องได้อย่างเหมาะสม	บอกช่วงเวลาการถ่ายทำ เหตุการณ์ของฉาก ขนาดภาพและมุมกล้อง และบทพูด โดยมีความสอดคล้องกับแก่นเรื่อง โครงเรื่อง และหัวข้อเรื่อง	ตัวละคร บอกช่วงเวลาการถ่ายทำ เหตุการณ์ของฉาก ขนาดภาพและมุมกล้อง และบทพูด แต่ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับแก่นเรื่อง โครงเรื่อง และหัวข้อเรื่อง	บอกช่วงเวลาการถ่ายทำ เหตุการณ์ของฉาก ขนาดภาพและมุมกล้อง และบทพูด แต่ไม่มี ความสอดคล้องกับแก่นเรื่อง โครงเรื่อง และหัวข้อเรื่อง
4. สร้างสรรค์	มีการเขียนบท ภาพยนตร์ สื่อ ความหมายตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด โดยมีความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร สามารถใช้เป็นต้นแบบได้	มีการเขียนบท ภาพยนตร์ สื่อ ความหมายตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด โดยมีความแปลกใหม่ แต่ยังไม่สามารถใช้เป็นต้นแบบได้	มีการเขียนบท ภาพยนตร์ สื่อ ความหมายตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด โดยมีการเขียนบท เหมือนของคนอื่นบ้าง	มีการเขียนบท ภาพยนตร์สื่อ ความหมายตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด โดยมีการเขียนบท เหมือนของคนอื่นที่มีทั่วไปในสื่อออนไลน์หรือที่อื่นๆ
5. กระบวนการกลุ่ม	มีการวางแผน การทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผน การทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน งานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผน การทำงาน และร่วมกันทำงาน แต่แบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน ทำให้งานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผน การทำงาน แต่ไม่มี การแบ่งหน้าที่ การทำงาน ทำให้งานออกมาไม่ สมบูรณ์และเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคะแนน
18 - 20	ดีมาก
14 - 17	ดี
10 - 13	พอใช้
1 - 9	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

CKK Junior Studio